



ข้อความสำคัญถึงกลุ่มชาวพุทธในสวีเดน

เราหวังว่าคุณจะตัดสินใจถ่ายทอดสิ่งต่อไปนี้ให้กับสมาชิกของคุณ คนที่สนใจและองค์กรอื่นๆ ในรูปแบบของภาษาและวิธีการที่ดีที่สุด ในกรณีนี้ข้าพเจ้าขอติดต่อคุณ ให้แนะนำนักข่าวคุยกับประธานชุมชนชาวพุทธในสวีเดน (SBG), Trudy Fredriksson เพื่อให้รายละเอียดในเรื่องนี้

ในช่วงปีที่ผ่านมาหน่วยงานภิกษุของสวีเดนได้เลือกเก็บภาษีกับบางวัดในรูปแบบใหม่ ซึ่งข้อกำหนดการเรียกเก็บเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เหมือนอย่างที่ว่าหน่วยงานภิกษุของสวีเดนบอกกับเราก่อนนี้ หรือแบบที่หน่วยงานภิกษุปฏิบัติต่อสำนักนักบวชของคริสตศาสนา ซึ่งเกิดเป็นภัยคุกคามต่อชุมชนชาวพุทธทั้งหมดในสวีเดน ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล หน่วยงานภิกษุกำลังพยายามเก็บภาษีวัดไทย คือ วัดป่าสุขใจ สวีเดน ณ เมือง Östersund หน่วยงานภิกษุของสวีเดนได้สร้างภาพกิจกรรมของวัดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และใช้ภาพที่ไม่จริงนี้อ้างสิทธิ์ในการเก็บภาษีมาย้าง จากผลประโยชน์(อาหารและที่พัก) ที่พระสงฆ์ได้รับจากกลุ่มชุมชนเล็กๆ ที่คนธรรมดาทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยกันสร้างวัดขึ้นมา เป็นปัจจัยสำคัญทำให้วัดลำบากเรื่องการเงินจากการเรียกเก็บภาษี และทำให้พระส่วนใหญ่ย้ายทะเบียนที่อยู่ออกจากวัด เพื่อไม่เป็นภาระทางการเงินสำหรับบรรพชาที่ช่วยกันดูแลวัด

คดีนี้เราได้พยายามและช่วยวัดกันเต็มที่ ในกระบวนการศาลเพื่อให้ศาลได้เห็นว่าการเรียกเก็บภาษีไม่เป็นธรรม ซึ่งเราหวังว่าหน่วยงานภิกษุของสวีเดนจะเปลี่ยนแปลง เมื่อพวกเขาตระหนักถึงข้อผิดพลาดของพวกเขา แต่คำตอบของพวกเขา นั้นก็ยังยืนยัน ว่าพวกเขาตั้งใจที่จะดำเนินการเรียกร้องของพวกเขาต่อไป

ในตอนนี้อาจมีเวลาน้อยมากที่จะทันตอบได้ หากเราแพ้คดีนี้ เหตุการณ์ที่คล้ายกันก็อาจจะเกิดวัดพุทธอื่นๆ ในสวีเดนด้วยเช่นกัน บางวัดอาจจะต้องปิด และจะเป็นภาษีรูปแบบใหม่ที่จะนำไปสู่การเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาในสวีเดน นี่จะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ทั่วทั้งชุมชน เนื่องจากวัดมีอิทธิพลอย่างมั่นคงกับคนจำนวนมากในประเทศนี้ แม้แต่กลุ่มศาสนาอื่น ๆ ที่มีรูปแบบคล้ายกันกับวัดพุทธเราก็อาจได้รับผลกระทบด้วย

จนถึงตอนนี้ทุกอย่างในคดีดำเนินการ โดยอาสาสมัคร เนื่องจากเราไม่มีเงินที่จะจ่ายให้กับทนายความชาวสวีเดน แต่เมื่อวัดป่าสุขใจ สวีเดน ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภิกษุ เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ทำให้เรากลุ่มตัวแทน SBG (ชุมชนชาวพุทธ

ในสวีเดน) ทราบว่าเราอาจจะแพ้คดีนี้หากเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทนายชาวสวีเดนที่เก่ง และเชี่ยวชาญในเรื่องภาษี

เนื่องจากเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมาก วันที่ 29 มกราคม ทางเราจึงได้จัดประชุมในกลุ่มอาสาสมัครที่ทำงานเกี่ยวกับปัญหาด้านภาษีร่วมกับ วัดป่าโกเชนเบิร์ก และพระสมศักดิ์ เจ้าอาวาส วัดป่าเดนมาร์ก อีกทั้ง Johan Myrén ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ซึ่งก่อนการประชุมนั้นทางทนายก็ได้ร่วมเป็นพยานในพิธีถวายภัตตาหารพระ ณ วัดป่าโกเชนเบิร์ก และทำให้เห็นถึงการอุทิศตนของพระสงฆ์และฆราวาสอย่างลึกซึ้ง

ทนาย Johan Myrén จึงตัดสินใจรับทำกรณีของเรา เพราะเขาเชื่อว่าเราสมควรที่จะชนะ และเขาก็เชื่อว่าเรื่องนี้สามารถชนะได้ เขาตกลงที่จะกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมของเขาที่ 350,000 โครนสวีเดนรวมภาษี ตอนนี้เราได้ค้ำมั่นสัญญาของการบริจาคจากวัดหลายแห่งในสวีเดนแล้ว เป็นจำนวนเงินรวมทั้ง 140,000 โครนสวีเดน แต่ทางเรายังต้องการความช่วยเหลือในส่วนที่เหลืออย่างเร่งด่วนอีก

ฉันจะทำได้บ้าง

ชาวพุทธและองค์กรอื่นๆที่สนใจ รวมทั้งบุคคลต่างๆในสวีเดนสามารถช่วยได้

เราขอเชิญชวนร่วมกันทำบุญ

ท่านสามารถโอนเงินบริจาคไปยังวัด หรือ สมาคมของคุณเอง โดยเขียนข้อความ "Skattefall" เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง ซึ่งวัดหรือ สมาคมของคุณจะส่งต่อการบริจาคทั้งหมดไปยังชุมชนชาวพุทธแห่งสวีเดน (SBG) ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานไปยังทนาย Johan Myrén อีกที

หรือท่านจะโอนเงินบริจาคโดยตรงไปที่ SBG ยัง Swishหมายเลข 1233 730 884 หรือ Plusgiro 963252-2

กรณีโอนจากต่างประเทศมายังบัญชี ชุมชนชาวพุทธในสวีเดน

Sveriges buddhistiska gemenskap

IBAN: SE04 9500 0099 6018 0963 2522

BIC: NDEASESS

Address: Högländstorget 10, 167 71 Bromma, Sweden

และหากเงินที่เหลืออยู่หลังจากที่ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว จะแจกจ่ายให้กับสมาคมที่มีส่วนร่วมในการระดมทุนในครั้งนี้

เราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความร่วมมือของทุกท่านกับพวกเรา